

แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔

ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของ ตร.

มาตรการ	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔		หน่วยงานรับผิดชอบ	
			เป้าหมาย	งบประมาณ		
ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และวินัยของ ตร.	๑. เผยแพร่พระบรมราโชวาทผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ติตประกาศ, หนังสือเวียน, ทางเว็บไซต์	จำนวนช่องทางในการเผยแพร่	๒ ช่องทาง	-	กก.ในสังกัด อ.ฎ. ฝอ.อ.ฎ.	
	๒. จัดอบรมพัฒนาจริยธรรมและจรรยาบรรณหลักเศรษฐกิจพอเพียงแก่ข้าราชการตำรวจทุกระดับ	ทุกหน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมทั้งในและนอกหน่วยงาน		๑ ครั้ง	-	กก.ในสังกัด อ.ฎ. ฝอ.อ.ฎ.
	๓. จัดทำตัวอย่างความผิดทางวินัยเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบที่พบให้ข้าราชการตำรวจทราบ	จำนวนหน่วยงานที่จัดทำตัวอย่างความผิดทางวินัยเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบที่พบให้ข้าราชการตำรวจทราบ		ร้อยละ ๘๐	-	กก.ในสังกัด อ.ฎ. ฝอ.อ.ฎ.
	๔. มีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจดีเด่นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ประกาศเกียรติคุณข้าราชการและลูกจ้างดีเด่นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต		๑ ครั้ง	-	กก.ในสังกัด อ.ฎ. ฝอ.อ.ฎ.

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
 วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการภาครัฐ ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบติดตามป้องกันการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ

มาตรการ	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	งบประมาณ	
บูรณาการภาครัฐ ภาคประชาชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการ ตรวจสอบติดตาม ป้องกันการปราบ ปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ	๑. จัดทำช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทราบ ถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนช่องทางในการเผยแพร่การร้องเรียนต่าง ๆ	๑ ช่องทาง	-	กก.ในสังกัด อ. ผอ.อ.ภ.
	๒. จัดตั้งศูนย์/คณะที่ปรึกษาให้คำปรึกษา เพื่อทำ หน้าที่ให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตให้แก่บุคลากรใน สังกัด	จำนวนศูนย์ หรือ จำนวนคณะที่ปรึกษา	๑ หน่วย	-	กก.ในสังกัด อ. ผอ.อ.ภ.

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามทุจริตภาครัฐ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบควบคุมถ่วงดุลการใช้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมาย และการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันปราบปรามการทุจริตมิชอบ

มาตรการ	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔		หน่วยงานรับผิดชอบ
			เป้าหมาย	งบประมาณ	
พัฒนาระบบการตรวจสอบควบคุมถ่วงดุลการใช้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ เสริมสร้างประสิทธิภาพของกฎหมาย และการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	๑. ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นกรณีมีการปฏิบัติราชการที่ส่อไปในทางทุจริต	จำนวนครั้งในการตรวจสอบ	๑ ครั้ง	-	กก.ในสังกัด อ.ภูฝอ.อ.ภู.
	๒. การเร่งรัดการดำเนินการทางวินัยให้รวดเร็ว โปร่งใสและยุติธรรม	จำนวนหน่วยงานดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๘๐	-	กก.ในสังกัด อ.ภูฝอ.อ.ภู.

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรับ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะขีดความสามารถ และมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ข้าราชการตำรวจในการปฏิบัติงานแบบมีอาชีพ เพื่อป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ

มาตรการ	กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ ๒๕๕๔		หน่วยงาน รับผิดชอบ
			เป้าหมาย	งบประมาณ	
พัฒนาสมรรถนะ ขีดความสามารถ และมาตรฐาน วิชาชีพให้แก่ ข้าราชการตำรวจ ในการปฏิบัติงาน แบบมีอาชีพ เพื่อป้องกัน ปราบปรามการ ทุจริตประพฤติมิ ชอบ	๑. การให้ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบแก่ข้าราชการ ตำรวจ ไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมของ ตร.	มีการประชุม/กิจกรรม เพื่อเน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจ	๑ ครั้ง	-	กก.ในสังกัด อภ. ฝอ.อภ.
	๒. สอดแทรกเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล หลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการประชุมอบรม ต่าง ๆ	จำนวนครั้งในการสอดแทรกความรู้	๑ ครั้ง	-	กก.ในสังกัด อภ. ฝอ.อภ.
	๓. จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกการเป็น ผู้ให้เพื่อเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่น เช่น โครงการ บริจาคโลหิต โครงการจิตอาสา นำบุคลากรไป ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สาธารณะตามมูลนิธิ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณะ ประโยชน์	จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม	๑ ครั้ง	-	กก.ในสังกัด อภ. ฝอ.อภ.

พ.ต.อ.



(ประพาส อินตา)

ผกก.ฝ่ายตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์ รรท. รอง ผบก.อภ.

๒๖ เม.ย.๒๕๕๔